

Điện Biên: Tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT

01:42 24/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 22/11, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tâm Truyền thông, BHXH Việt Nam; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh phối hợp tổ chức hội thảo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.



Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hải Triều, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định BHXH, BHYT là những chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Hội thảo là dịp để các đại biểu cùng phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền miệng về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Tại tỉnh Điện Biên, 9 tháng đầu năm 2023, ngành BHXH đã phối hợp tổ chức gần 300 hội nghị truyền thông trực tiếp với trên 9.000 người tham dự; tuyên truyền 906 nhóm nhỏ với trên 13.900 người tham gia; đăng tải gần 15.000 tin, bài, video về chính sách BHXH, BHYT trên trang thông tin BHXH tỉnh và mạng xã hội.

Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Tính đến hết tháng 9/2023, toàn tỉnh có 50.279 người tham gia BHXH, 29.941 người tham gia BHYT, 607.779 người tham gia BHYT, quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 15.023 người với tổng số tiền trên 719 tỷ đồng.

Hội thảo đã nghe đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và các huyện, thị xã phát biểu tham luận với nhiều ý kiến tâm huyết, đánh giá về những kết quả đạt được những bài học kinh nghiệm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT như: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; kết quả và kiến nghị, đề xuất trong công tác tuyên truyền;...

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Văn Tiến Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận những ý kiến tham luận của các đại biểu và sẽ tổng hợp, tham mưu Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BHXH tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp; chú trọng tuyên truyền miệng về chính sách BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức cho người dân về tham gia BHXH, BHYT. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

Bích Ngọc

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/dien-bien-tich-cuc-day-manh-cong-tac-truyen-thong-chinh-sach-bhxh-bhyt>